



ที่ ศธ ๐๗๐๓๘/ว ๑๕๐๘

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี
๙๗/๓๒ หมู่ ๑ ถนนพระยาสุรเสนา
ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) กรณีพิเศษ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) กรณีพิเศษ

ตามที่กรมส่งเสริมการศึกษามีนโยบายให้ใช้การสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) เพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้แก่นักศึกษา สกร.ที่ขาดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยมีกำหนดการลงทะเบียนสอบ ในวันที่ ๑ - ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ ซึ่งมี
นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนสอบได้เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กรมส่งเสริมการศึกษากำหนด และ
นักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้ส่งคำร้องขอสอบ (E-Exam) กรณีพิเศษ นั้น กรมส่งเสริมการศึกษารู้ได้พิจารณาคำร้องเพื่อขอ
อนุมัติลงทะเบียนสอบดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว และอนุมัติให้สิทธิ์ลงทะเบียนสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอก
ระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีพิเศษ เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้สำนักงานส่งเสริมการศึกษาระดับจังหวัดชลบุรี จึงขอแจ้งให้สถานศึกษา ทุกแห่ง แจ้ง
นักศึกษาเข้าสอบตามวัน เวลาที่ลงทะเบียนสอบ และดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กรมส่งเสริมการศึกษากำหนด
รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๕-๑๕-

(นางสาวบัณฑิตา วงษ์วุฒิภัทร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษาระดับจังหวัดชลบุรี
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษาระดับจังหวัดชลบุรี

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาระดับจังหวัดเพื่อคุณวุฒิตามระดับ

โทรศัพท์ ๐-๓๘๒๘-๗๑๔๘

“ เรียนดี มีความสุข ”

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) กรณีพิเศษ

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด/กรุงเทพมหานคร แจกกำหนดการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) กรณีพิเศษ แก่สถานศึกษาในสังกัดและกำชับให้สถานศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนด ดังนี้

๑. สถานศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) กรณีพิเศษ ที่ www.nfe.go.th/nfetesting

๒. สถานศึกษาลงทะเบียนสอบให้นักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) กรณีพิเศษ ที่ <http://exam.nfe.go.th> ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

๓. สถานศึกษาที่เป็นศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ดำเนินการดาวน์โหลดข้อมูลผ่านระบบออนไลน์เพื่อเตรียมการสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) กรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

๔. สถานศึกษาที่เป็นศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) กรณีพิเศษ ให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

๕. สถานศึกษาที่เป็นศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ดำเนินการจัดส่งผลการสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) กรณีพิเศษ ให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ หลังจากเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวัน